

วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เจ้าของ

อบต.ห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายอุทัย ธีชัย

กองบรรณาธิการ

นางสมร สีตะวัน

และ พนักงาน อบต.ห้วยไร่ ทุกคน

งานประชาสัมพันธ์



ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

อบต.ห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

www.huayrai.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๙๑๘

สาธจาก... นายก

เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนแห่งความรัก กระทบขอ
มอบความรัก ความห่วงใยแด่พี่น้องชาวตำบลห้วยไร่ และ
พื้นที่ใกล้เคียงทุกท่าน จงมีแต่ความสุขกายสบายใจ ดูแล
ซึ่งกันและกันตลอดไป



เส็นเนียน แพ่งจ่าย
นายก อบต.ห้วยไร่

หัวเราะ... วันละนิดอายุยืนๆ จ้า



อ้อยฮักและฮ่อฮโย..

ส่งความรัก ความอบอุ่น ความสุข สู่ทุกท่าน
ในวันวาเลนไทน์ เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก
ความรักนั้นที่มีให้กันและกันไม่ใช่เฉพาะวันวาเลนไทน์
เท่านั้น ขอฝากให้ทุกท่านมอบความรัก ความอบอุ่น
ให้กันและกันในทุก ๆ วันครับ



อุจายี สันชัย
ปลัด อบต.ห้วยไร่



ประเพณีบุญเดือนสาม ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓

ประเพณีบุญเดือนสามของคนในท้องถิ่น ::: ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 "ประเพณีบุญเปิดประตูเจ้าสุทนต์
 ชาวหรือบุญเบิกฟ้า ทำพร้อมกันในเดือนสาม ขึ้นสามค่ำ เป็นฮีตหรือการทำบุญประจำเดือนของคนในท้องถิ่น
 ที่ยึดถือมาแต่โบราณ" ในสมัยโบราณ บรรพบุรุษของเราก็อาศัยการสังเกตควา มเป็นมาเป็นไปของ
 ธรรมชาติรอบๆตัวอย่างชาญฉลาด แล้วก็นำมากำหนดทิศทางการดำรงชีวิตในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับ
 ธรรมชาติ เพราะคนโบราณเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่และทรงพลังมากไปกว่าธรรมชาติ ไม่มีใครสามารถตัด
 ทานธรรมชาติได้ มนุษย์เพียงแต่ปรับตัวให้สอดคล้องก็สามารถอยู่ ได้อย่างมีความสุข การกัเงินมาสามสี่แสน
 ล้านบาท ก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ มิหนำซ้ำยังจะทำให้ประเทศชาติฉิบหายล่มจมเพราะหนี้สินอีกด้วย
 ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของตำบลห้วยไร่ ร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือน 3 นี้โดยพร้อมเพรียงกันทุก
 หมู่บ้าน เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
 บริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้นำรถน้ำออกช่วยดับเพลิงจากไฟไหม้ ที่ได้เกิดเพลิงไหม้ทุ่งนา
 ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยไร่ ที่มีเพลิงไหม้ เป็นบริเวณกว้าง โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
 ชาวบ้านในระแวกนั้นด้วยดีช่วยดับไฟได้เรียบร้อยไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ



ซ้อมแผนป้องกันภัยในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ห้วยไร่ จัดโครงการฝึกซ้อมสำหรับการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ บ้านหนองตาไถ่ เพื่อให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ ได้รับรู้หลักการ วิธีการดับไฟที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอาคารสำนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก จ .ส.ต.ภวตล อินทมนต์ เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน อบต. นาจิก ได้มาสาธิตและให้ความรู้ในครั้งนี้



รับการตรวจประเมินสุขขัยพัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายเสนียน แพงจ่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามกำหนดการออกตรวจประเมินศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สังกัดกองการศึกษา ห้วยไร่ ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง ๓ แห่ง ได้รับความร่วมมือจากครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เด็กเล็ก ด้วยดี



เตรียมพร้อมภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้านให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหมู่บ้าน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกิจการประปาระดับหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบตำบลห้วยไร่ ซึ่งวันนี้ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ ๕ และประชาชนร่วมมือกันทำความสะอาดถังประปาหมู่บ้านเพื่อรองรับและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้าน ได้ตลอดและสะอาดต่อไป



ฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่า ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป นายเสนียน แผงจ่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มอบหมายให้นายสงค์กา เสววิงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๐ คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าได้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร ซึ่งได้รับความรู้จากผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านด้วยดี



สารานุกรม

การครอบครองที่ดิน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่ประชาชนควรรักษาไว้ซึ่งสิทธิ โดยมีเอกสารเป็นเครื่องยืนยัน หรือที่รู้จักกันว่า **โฉนดที่ดิน** เป็นหนังสือสำคัญซึ่งออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้ง โฉนดแผนที่ โฉนดตาราง และตารางที่ว่า **"ได้ทำประโยชน์แล้ว"** บ่งบอกให้รู้ว่า ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างสมบูรณ์ มีสิทธิประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน โดยมีขอบด้วยกฎหมาย



loading...

ทั้งนี้เราอาจจะสังเกตเห็นตราของครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ บน โฉนด เป็นชื่อเรียกง่าย ๆ ของลักษณะที่ดิน

ครุฑแดง คือ **"โฉนดที่ดิน (น.ส.4)"** ซึ่งเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด ซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อสร้างที่เราส่วนใหญ่มีครอบครองกัน ส่วนคำว่าโฉนดหลังแดง แตกต่างกับครุฑแดง มันคือเอกสาร น.ส.4 จะมีการระบุด้านหลังโฉนดว่าห้ามโอน !! ภายในระยะเวลา 5-10 ปี

ครุฑเขียว คือ **"หนังสือรับรองการทำประโยชน์"** ประเภท น.ส.3 ก. ย้ำว่า น.ส.3 ก. ซึ่งออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

ครุฑดำ คือ **"หนังสือรับรองการทำประโยชน์"** ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จำง่าย ๆ ละกันว่า สองอันนี้ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

